

Source :

เดลินิวส์

Date : - 7 เม.ย. 2561

Page :

๑

No :

คสช.ไม่ใช้คนอนุมัติบ้านบนดอย

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุถึงโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ใช้มาตรา 44 สั่งยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งคืนพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณ ว่า รัฐบาลเห็นใจและเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่คนในชุมชนรู้สึกห่วงหาพันธุและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขณะนี้นายกฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังในฐานะที่ดูแลที่ราชพัสดุ กระทรวงทรัพยากรฯ ที่ดูแลป่าไม้ ตลอดจนกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลจังหวัด รวมทั้งฝ่ายกฎหมายของ คสช. ไปพูดคุยหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกับฝ่ายตุลาการและส่งข้อเสนอแนะมายังรัฐบาล เพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นายกฯ เน้นย้ำว่าเรื่องนี้มีแนวคิดเริ่มต้นมาหลายปีแล้ว และรัฐบาล คสช. ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติแต่เพิ่งมาก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างในช่วงนี้โดยรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาและจะพยายามปรับพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม ทุกฝ่ายจึงต้องหันหน้าพูดคุยกัน ผู้รับเหมาก็น่าเห็นใจเพราะต้องทำตามสัญญาก่อสร้าง สำหรับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างบ้านพักตุลาการนี้ เดิมเป็นของกรมป่าไม้ แต่เนื่องจากมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม กองทัพอากาศที่ 3 จึงขอใช้สถานที่เพื่อฝึกกำลังพล

ต่อมาในปี 2540 สำนักอธิบดีผู้พิพากษาศาล 5 ได้ทำเรื่องขอแบ่งใช้ประโยชน์พื้นที่บางส่วน จากนั้นในปี 2549 กรมธนารักษ์ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าว ต่อมากระทรวงการคลังได้อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้พื้นที่ก่อสร้างที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บ้านพัก และอาคารชุดสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติของทางราชการ จากนั้นในปี 2556 เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้รับงบประมาณ จึงเริ่มเปิดพื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้

‘ป้อม’เคลียร์ปมบ้านพักศาล ย้ายแต่ไม้เรือ

ปรับพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
9เมย. ‘ตุลาการ’ ถกทำที่
เรือข่ายลั่นต้องทุบทิ้ง
หยุดเดิน-ห้วนมือที่3ป่วน

‘บิ๊กป้อม’สั่งเปิดเวทีทุกฝ่ายเคลียร์
ปมบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
9 เม.ย. แยมย้ายไปที่อื่นแต่ไม้เรือ
ถอน เล็งปรับพื้นที่ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์แทน แกนนำเครือข่าย
ขอคืนป่าลั่นต้องทุบทิ้งอย่างเดียว
(อ่านต่อหน้า 12)



ชมคลิปวิดีโอ



แถลงข่าว
สำนักงานศาลยุติธรรม



ย้ำถูกกม. - นายสุรพล เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายสุรียันท์ หงษ์วิไล โฆษกศาล
ยุติธรรม แถลงกรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการ ขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน

ต่อจากหน้า 1

บ้านพักศาล

‘บิกีป้อม’ แยมย้ายบ้านพักศาล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการที่ใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ใน ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 147 ไร่ บริเวณเชิงดอยสุเทพและใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จนภาคประชาชนในพื้นที่เคลื่อนไหวคัดค้านและเรียกร้องให้รื้อถอนว่า เป็นเรื่องของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่อยู่ใกล้กับดอยสุเทพ ทั้งนี้ สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และกองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ให้ไปพูดคุยร่วมกับทางศาลและฝ่ายต่างๆ ในวันที่ 9 เมษายนนี้ ขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่มี การก่อสร้างเพิ่มเติม ต้องรอให้มีการพูดคุยร่วมกันก่อน เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวประชาชนสามารถใช้ได้ และตัดแปลงเป็นพื้นที่ที่มีป่า อาจใช้ในพื้นที่ที่พักผ่อนของประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีแนวโน้มไม่ให้สร้างต่อ และให้ย้ายโครงการไปสร้างในพื้นที่อื่นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า น่าจะเป็นแบบนั้น แต่คงไม่มีการรื้อถอน อาจจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และต้องปลูกต้นไม้ที่ปลูกตัดไปให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

ไม่รื้อบ้าน-ปรับพื้นที่ใช้ประโยชน์

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พื้นที่นี้เป็นที่ราชพัสดุ เป็นพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมาย ก่อนหน้านั้นมอบหมายให้ทหารทำหน้าที่ดูแล และทหารได้มอบกลับคืนไปยังราชพัสดุแล้ว ต่อมาทางราชพัสดุอนุญาตให้ศาลใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทุกอย่างถือว่าถูกต้อง ส่วนจะปรับพื้นที่บ้านพักให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ “ต้องให้เขาคุยกันก่อน แต่เราคิดไว้ อย่างนั้น” พล.อ.ประวิตรกล่าว

เมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงจะมีการใช้กระบวนการยุติธรรมฟ้องร้องกันหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คงไม่มี จะไปฟ้องเรื่องอะไร และจะฟ้องใคร รายละเอียดจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกตามกฎหมาย และขอรับรองว่าจะเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล ขอให้ยุติการเคลื่อนไหวดังกล่าว เมื่อถามถึงเรื่อง ที่กลุ่มผู้คัดค้านเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 สั่งยุติโครงการนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า “ขอให้เขาคุยกันก่อน”

“ต้องยอมรื้อบ้านที่ตรงนี้ไม่ใช่ป่า ถ้าบุกรุกป่าก็ผิดกฎหมาย เหมือนที่ผมเข้ามาดูแลมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดก็เพื่อต้องการดูแลป่า เมื่อก่อนป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการบุกรุกถึง 13 ล้านไร่ เมื่อผมเข้ามาเป็นประธานมูลนิธิก็ดูแลเรื่องดังกล่าวจนทำให้ตอนนี้มีพื้นที่บุกรุกป่าน้อยลงเหลือเพียง 1.3 ล้านไร่ ขณะนี้พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ศาลย้ายบ้านพักของอนุญาตถูกกม.

วันเดียวกัน ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายสรารุช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสุริยันธ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

นายสรารุชกล่าวว่า บ้านพักดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ใช่เป็นบ้านพักส่วนบุคคล ขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้บุกรุกป่าสวนแห่งชาติ ขั้นตอนการขออนุญาตทำมาตั้งแต่เดิม โดยก่อนปี 2543 ศาลสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ทางธุรการในการจัดสร้างอาคารต่างๆ ของศาลยุติธรรม ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ศาลได้แยกจากกระทรวงยุติธรรม และจัดตั้งสำนักงานศาลยุติธรรม ทำหน้าที่ทางธุรการทุกอย่างและสนับสนุนการพิพากษา

“กรณีดังกล่าวมีการขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ และผ่านความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว กระทั่งเปิดการประมูล มีเอกชนเข้ามาเป็นคู่สัญญารวม 3 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 คืออาคารชุดและอาคารที่พักของข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการที่ย้ายมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าพัก เมื่อครบวาระต้องย้ายออกจากบ้านพักไป ทั้งนี้ สัญญาที่ 2 มีมูลค่า 321 ล้านบาท ส่วนสัญญาที่ 3 มีมูลค่า 342 ล้านบาท ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 9 มิถุนายน และวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ตามลำดับ” นายสรารุชกล่าว

ศาลหาหรือ 9 เม.ย.-ก่อนแจ้ง ‘บิกีตู’

นายสรารุชกล่าวว่า พื้นที่ขออนุญาตมี 147 ไร่ ใช้ดำเนินการ 89 ไร่ พื้นที่ที่สูงกว่านั้นเราไม่ได้ใช้ และระหว่างดำเนินงานไม่ได้ตัดต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ขุดย้ายซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตรขึ้นไป มีต้นประดู่ 29 ต้น ต้นพลวง 86 ต้น

ต้นสัก 4 ต้น ต้นกระบาก 77 ต้น ไม้เนื้ออ่อนอีก 44 ต้น ไม่มีการตัด แต่ขุดล้อมแล้วย้ายเพื่อปลูกในโครงการ ทั้งนี้ แผนระยะสั้นจะไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีปรับพื้นที่การก่อสร้างเพิ่มเติม จะดูแลรักษาสภาพพื้นที่ให้สมบูรณ์ เราได้กินพื้นที่ 58 ไร่โดยไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย และในวันที่ 21 เมษายนเป็นวันศาลยุติธรรม จะมีการปลูกต้นไม้ตามแบบภูมิทัศน์ในสัญญา แบ่งเป็นต้นพะยูง 60 ต้น ต้นแคนาป่า 94 ต้น ต้นลีลาวดี 299 ต้น และต้นไม้อื่นๆ อีก 6,400 ต้น

นายสรารุชกล่าวพร้อมแสดงแผนที่ทางอากาศประกอบว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวก่อสร้างขึ้นในแนวระดับเดียวกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในพื้นที่โดยสุเทพตามแนวขอบตะเข็บเดียวกัน อันนี้คือข้อเท็จจริง ที่ผ่านมาเราไม่ได้ตอบว่าเราจะทำถูกกฎหมายอย่างเดียว สิ่งที่ประชาชนห่วงใยก็พร้อมรับฟัง เพราะศาลก็อยากรักษาลิ่งแวดล้อมไว้ การดำเนินการต่างๆ อาจไม่เป็นที่ถูกใจของทุกคน แต่พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การจะดำเนินการใดๆ ต้องทำตามข้อกำหนดกฎหมายที่มีอยู่ ไม่อาจจะไปพูดทำลายตัวเอง เพราะถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ

“ในวันที่ 9 เมษายน คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จะมีการประชุม ผมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาว่ามีความเห็นอย่างไร แล้วจะนำเสนอนายกฯ รับทราบต่อไป” นายสรารุชกล่าว

แจ้งไม่ทำตามสัญญาผิด ‘กม.’

นายสรารุชกล่าวว่า ส่วนที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมจัดให้มีการประชุม 3 ฝ่ายในวันที่ 9 เมษายนนี้ยังไม่มีการแจ้งหนังสือมาถึงหากมีการประชุมร่วมกันก็ยินดีที่จะเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แต่ต้องให้ประธานศาลฎีการับทราบด้วย ตนยังไม่อาจให้ความเห็นในกรณีอื่นๆ ได้ เห็นว่าจะยุติการก่อสร้างหรือไม่หรือการจัดการในบริเวณก่อสร้างจะดำเนินการอย่างไร การก่อสร้างยังคงดำเนินการต่อไป ต้องรอการประชุม ก.บ.ศ.ก่อน รวมถึงการหารือที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย ในฐานะที่ตนอยู่ในภายใต้สัญญา ก็จะต้องดำเนินการภายใต้สัญญา ไม่เช่นนั้นอาจทำผิดกฎหมาย

นายสรวิชัยกล่าวว่า เหตุที่เลือกทำเลดังกล่าวก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ในการก่อสร้างจำเป็นต้องหาจากที่ของราชพัสดุว่าตรงไหนที่อนุญาตให้ใช้ได้ เข้าใจว่าเหตุที่เลือกพื้นที่ดังกล่าวเพราะอยู่ใกล้ที่ทำการของสำนักงานศาล เพื่อลดเวลาการเดินทาง

ด้านนายสุริยัณห์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีบ้านพักของผู้พิพากษา 38 หลัง อาคารชุดของตุลาการ 16 หน่วย 1 หลัง และอาคารชุด 36 หน่วยอีก 1 หลัง มีทั้งหมด 3 สัญญา โดยงานที่ส่งมอบไปแล้วคืออาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5

เครือข่ายฯ ดอยสุเทพยันต้องรื้อ

ด้านนายธีระศักดิ์ ฐปสุวรรณ์ ประธานชมรมรมบดินทร์เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า ที่ พล.อ.ประวิตรระบุว่าจะไม่รื้อบ้านพักตุลาการ แต่จะให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันและปลูกป่าเพิ่มเพราะทุกอย่างถูกกฎหมายนั้น ทางกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

รื้อเท่านั้น ทั้งนี้จะเข้าร่วมหาทางออกในวันที่ 9 เมษายนนี้ ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละร่วมกับทุกภาคส่วน น่าจะได้คำตอบในวันนั้น แม้จะมีการต่อรองใดๆ ก็จะไม่ยอม

“16 องค์กรเครือข่ายจะยังเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไป โดยวันที่ 8 เมษายน เรนัดกันเวลา 08.00 น. ที่หน้าเสาธงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ เพื่อมุ่งหน้าไปยังชายป่าเชิงดอยสุเทพ ภายในห้วยตึงเฒ่า เพื่อทำพิธีบวงสรวงแสดงสัญลักษณ์พิทักษ์ผืนป่าดอยสุเทพ ในจุดนั้นอาจจะมองเห็นบ้านพักตุลาการไกลๆ” นายธีระศักดิ์กล่าว

ด้านนายเฉลิมพล แซมเพชร ประธานภาคีอีกเชียงใหม่ หนึ่งใน 16 องค์กรเครือข่าย กล่าวว่า ที่ พล.อ.ประวิตรบอกว่าไม่รื้อบ้านพักตุลาการเพราะถูกกฎหมาย แต่ทางกลุ่มยังคงยืนยันข้อเรียกร้องเดิมคือต้องรื้อออกจากป่าดอยสุเทพ ต่อให้บอกว่าจะปลูกป่าเสริมให้เต็ม มันก็เป็นปลูกป่าที่ไม่ใช่ป่า ทางภาคีไม่ยอมให้ใครเข้าไปแตะต้อง หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมต่อให้ปรับเป็นพิพิธภัณฑสถานก็จะมีคนเข้าไปเที่ยวไปเหยียบย่ำ จึงไม่เห็นด้วยกับวิธีการตามที่ท่านบอก ต้องรื้อเท่านั้น

3แกนนำประกาศยุติเดินเท้า

วันเดียวกัน 3 แกนนำกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนในนามเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ที่เดินเท้าออกจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งยุติโครงการก่อสร้างที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บ้านพัก และอาคารชุดสำหรับข้าราชการตุลาการ ที่เชิงดอยสุเทพ ได้เดินทางถึง อ.แม่ทาจ.ลำพูน ก่อนจะนั่งรถไปยังหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง จากนั้นแกนนำกลุ่ม 3 คน คือ นายกฤตย์ เยี่ยมเมธา, นายดิเรก จันทศิริ และนายสุทร ศรีถาวร ร่วมกันแถลงข่าวยุติการเดินทาง

นายกฤตย์กล่าวว่า ในฐานะที่เสนอเป็นตัวแทนคนเชียงใหม่ในการเดินในครั้งนี้ แต่เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีกับรัฐบาล และหวังผลประโยชน์ทางการเมืองจะฉวยโอกาสออกมาเคลื่อนไหว บั่นบ่วน ก่อความไม่สงบ โดยอาศัยความเคลื่อนไหวจากการเดินของพวกตนที่เป็นเพียงภาคประชาชนที่ออกมาเพื่อขอพบนายกฯ ให้ระงับยับยั้งโครงการดังกล่าว

หัวนตกเป็นเครื่องมือกลุ่มป่าวน

“เรามุ่งหวังเดินอย่างสงบ แต่ทราบว่าจะ

สถานการณ์เป็นที่น่าวิตกกังวลและไม่ยุติ เรา 3 คน และคนเชียงใหม่อาจตกเป็นเครื่องมือในการฉวยโอกาสของคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ เมื่อเป็นดังนี้ ด้วยความที่เรารักชาติเป็นที่ตั้ง และความเชื่อมั่นในศรัทธาต่อรัฐบาล จึงไม่อยากจะให้เราและคนเชียงใหม่ตกเป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มใช้เพื่อก่อเหตุความไม่สงบ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ เมื่อเราได้รับการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคง เราเห็นใจรัฐบาล รวมถึงปราชญ์ผู้หลักผู้ใหญ่ใน จ.เชียงใหม่ จึงเห็นควรหยุดกิจกรรมการเดินครั้งนี้ชั่วคราว เพื่อกลับไปปรึกษาหารือและร่วมกิจกรรมบวงสรวงขมาดอยสุเทพในวันที่ 8 เมษายน และส่วนวันที่ 9 เมษายน เราจะเป็นตัวแทนคนเชียงใหม่ร่วมประชุมกับทุกภาคส่วน” นายกฤตย์กล่าว

นายกฤตย์กล่าวว่า นายกฯออกมาพูดถึงปัญหานี้โดยให้ร่วมกันแก้ไขในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เมื่อนายกฯออกมาพูดเรื่องนี้พวกตนดีใจ ยินดี และจะรอฟังทางออกจากการประชุม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการเบื้องต้นให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน ทำให้ต้องหยุดการเดินไว้ก่อน

หากตกลงไม่ได้-เดินเท้าต่อ

นายกฤตย์กล่าวว่า ถ้าในวันที่ประชุมร่วมกับพลเอกฯ เป็นอย่างไร ทางกลุ่มจะร่วมกับพี่น้องชาวเชียงใหม่หารือกันอีกครั้งถึงกิจกรรมเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ หากเห็นว่าจำเป็นต้องขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 พกตนจะพิจารณาถ่วงถ่วงเดินเท้าอีกครั้ง โดยจะเริ่มการเดินจาก จ.ลำปาง หากตกลงว่าจะเดินอีกครั้ง ยืนยันว่าจะไม่มาเดินแค่ 3 คน แต่จะมีอีกหลายคน ที่ติดต่อกันว่าพร้อมจะมาร่วม ทั้งนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ข้าราชการบำนาญ พ่อค้า แม่แต่พระ ก็จะมาร่วมเดินนำด้วย และยืนยันจะยังเป็นการเดินที่สงบ เรียบง่าย ไม่ใช้การเมือง แต่เป็นเรื่องของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

นายสุทรกล่าวว่า ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงพลังของคนเชียงใหม่ โดยไม่มีการเมือง หนุนหลังใดๆ ทั้งสิ้น แต่มาในฐานะคนเมืองเรียกร้องให้รัฐบาลดูแล รักษาบริบทเมืองท่องเที่ยวเชียงใหม่ ต้องการเรียกร้องคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพคืน แสดงเจตจำนงชัดเจนให้รื้อบ้านพักที่กระทบผืนป่า แต่เนื่องจากมีกลุ่มไม่หวังดีกับพวกตน และจะสร้างความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งพวกตนไม่ต้องการให้เกิดขึ้น จึงขอหยุดกิจกรรมการเดินไว้ชั่วคราว เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกตนไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ